



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่...โทร...๐-๒๖๕๓-๕๕๕๕ ต่อ ๒๑๒๕)

ที่... กษ ๐๖๑๒/ ๖ ๑๒๒๕๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง...ขอความร่วมมือ และรายงานผลการดำเนินการโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ครั้งที่ ๒

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง, ปศข., ปศจ. และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ตามที่ กรมปศุสัตว์มีนโยบายโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ มีสถานที่ทำงานสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และเพื่อดูแลสุขภาพของข้าราชการและประชาชนที่มาใช้บริการ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน และมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์ และขอให้รายงานผลการดำเนินการตามที่กรมฯ กำหนด นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน และรายงานผลการดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๖ หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) (รายละเอียดตามที่แนบ) ซึ่งจากรายงานผลการดำเนินการ พบว่า มีหลายหน่วยงานดำเนินการตามโครงการ อยู่ในระดับดีมาก เช่น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, สนง.ปศข.๑, สนง.ปศข.๙, สนง.ปศจ.ลพบุรี, สนง.ปศจ.ขอนแก่น, สนง.ปศจ.เพชรบุรี, สนง.ปศจ.สตูล, ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ฯลฯ และมีหน่วยงานได้นำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่ สนง.ปศจ.เพชรบุรี ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์อำเภอ ดังนั้น กรมฯ จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต่อไป เพื่อพัฒนา กรมปศุสัตว์ให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความรักความผูกพัน และนำไปสู่ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น และขอให้รายงานผลการดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทาง Website กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากรมปศุสัตว์ และดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.dld.go.th/person/งาน/โครงการ/โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน>

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์